



ที่ ลย ๐๐๑๙.๔/ว ๔๐๖๕

ถึง อำเภอกันตัง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ดำเนินการจัดทำ และเรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย คำพิพากษา ข้อสังเกต ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการทำนิติกรรม และในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นความรู้ และถือเป็นข้อปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จังหวัดจึงขอให้อำเภอกันตังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทความกฎหมายน่ารู้ เรื่อง มรดกหนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความ ได้ที่เว็บไซต์ www.womenfund.in.th หัวข้อ “สื่อเผยแพร่” ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(สำนักงานเลขานุการ อกส.จ.เลย)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๕๔๓





มรดกหนี้



จากเป็นว่าเจ็บปวดแล้วแต่ยังคงมีโอกาสได้พบเจอ แต่ถ้าจากตายย่อมเจ็บปวดกว่าเป็นหลายพันเท่า สิ่งจากผู้ตายจะเหลือทิ้งไว้มีเพียงคุณงามความดีและมรดกที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งมีลมหายใจให้ทายาทได้ระลึกถึงเพียงเท่านั้น แต่ถ้ามรดกนั้นเป็นมรดกหนี้ แล้วถ้าเจ้าหนี้มาทวงหนี้ของผู้เสียชีวิตกับผู้ที่ได้รับมรดก จะทำอย่างไรดี? ต้องชดใช้หนี้มรดกนั้นหรือไม่?

กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ โดยมีกรณีที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

กรณีที่ ๑ นางมะลิ รวมกลุ่มกันกับนางพุทธช้อนและนางช่อนกลิ่น กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อประกอบกิจการตัดเย็บผ้าไทย แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น นางมะลิ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต หนี้ที่เกิดจากกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีย่อมเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทของนางมะลิ ที่จะต้องชดใช้หนี้ในส่วนเหลืออยู่ของนางมะลิให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรณีที่ ๒ นางซ้องปิบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกาสะลอง ได้ยักยอกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อนางซ้องปิบเสียชีวิตลง การกระทำความผิดทางอาญานายกยอกทรัพย์ย่อมเป็นอันระงับไปด้วยเหตุแห่งความตายของผู้กระทำความผิด แต่หนี้ที่เกิดจากการยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นหนี้ในคดีแพ่งไม่ได้ระงับไปด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องชดใช้เงินที่ยักยอกไปคืนให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังคงอยู่ และหนี้นั้นย่อมตกเป็นมรดกแก่ทายาทของนางซ้องปิบที่จะต้องชดใช้หนี้แทนต่อไป

ทั้งสองกรณีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า หนี้ เป็นมรดก เพราะหน้าที่ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ แม้ว่าเจ้ามรดกจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่หน้าที่ในการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้จะยังคงอยู่

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น เจ้าหนี้ที่รับผิดชอบของงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะต้องรีบประสานทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อทำหนังสือยินยอมชดใช้หนี้แทน หรือดำเนินการฟ้องทายาทให้ชำระหนี้ภายในกำหนด ๑ ปีนับแต่เจ้าหนี้ได้ทราบหรือควรทราบถึงความตายของเจ้ามรดก หรือภายในกำหนด ๑๐ ปีนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และต้องฟ้องทายาททุกคนจะฟ้องเพียงคนใดคนหนึ่งไม่ได้

นางสาวเมฆษา ชูวงศ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เรียบเรียง

นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตรวจทาน